

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ



สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเวลาออกอากาศและเปรียบเทียบปริมาณรายการที่ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ๔ แห่ง คือ สถานีไทยโทรทัศน์ของ ๔ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกของ ๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกของ ๓ (ข่าวค่ำของ ๔) และสถานีไทยโทรทัศน์สี่ของ ๓ (ข่าวค่ำของ ๒) ว่ามีปริมาณของการจัดแต่ละรายการเท่าใด นอกจากนี้เพื่อศึกษาถึง ลักษณะการชมความสนใจในรายการโทรทัศน์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ความเหมาะสมในเรื่องจำนวนเวลาที่ออกอากาศแต่ละรายการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ของนิสิตสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้

ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น ๒ ชั้น ชั้นแรกเลือกสำรวจเวลาออกอากาศและปริมาณของการจัดแต่ละรายการ ของสถานีโทรทัศน์ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าว ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยใช้วิธีสำรวจจากแผนผังการออกอากาศ และจากการบันทึกเวลาการออกอากาศแต่ละรายการของสถานีแต่ละแห่ง สำหรับในชั้นที่สอง เพื่อที่จะศึกษาถึงลักษณะการชม ความสนใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ของนิสิตสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยคำถามเป็นตอน ๆ เรียงลำดับคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ หลังจากทำ Pre-test และแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปแจกให้กับประชากรที่เลือกไว้ ซึ่งเป็นนิสิตของแผนกนิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาของแผนกนิสิตวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเลือกมาเฉพาะผู้ที่กำลังเรียนวิชาเกี่ยวกับการจัดรายการโทรทัศน์ ในภาคการศึกษาสอง ปีการศึกษา ๒๕๑๕

เท่านั้น การแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้ติดต่อกับทางอาจารย์ผู้สอนโดยขอเวลาในช่วง ๓๐ นาทีสุดท้ายของชั่วโมงการสอนสำหรับการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่มาเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีขอร้องทางอาจารย์ที่รู้จักวานหัวหน้าชั้นนั้นติดตามแจกแบบสอบถามให้คนที่หนึ่ง แบบสอบถามแจกไป ๒๑๕ ชุด ได้รับกลับคืน ๒๐๘ ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑ แต่หาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่เลือกไว้ ๒๔๔ คน แต่ไม่สามารถติดตามแจกแบบสอบถามได้ เป็นจำนวนรับกลับคืนมาร้อยละ ๘๕.๒๔

จากผลการสำรวจเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวข้างต้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ สรุปผลของการสำรวจได้ดังนี้

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศมากที่สุด คือสถานีไทยโทรทัศน์ช่อง ๔ ออกอากาศวันละ ๘ ชั่วโมง ๘ นาที รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ออกอากาศวันละ ๘ ชั่วโมง ๑ นาที สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ (ข่าวค่ำของ ๘) ออกอากาศวันละ ๗ ชั่วโมง ๔๔ นาที และสถานีไทยโทรทัศน์สีช่อง ๓ (ข่าวค่ำของ ๒) ออกอากาศน้อยที่สุด วันละ ๗ ชั่วโมง ๓๕ นาที

ผลการสำรวจเพื่อเปรียบเทียบปริมาณรายการที่ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าว ว่ามีปริมาณการจัดแต่ละรายการมากน้อยเพียงใด สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

สถานีโทรทัศน์ทั้ง ๔ แห่ง จัดรายการประเภทภาพยนตร์บันเทิงออกอากาศมากที่สุด รองลงมาได้แก่รายการโฆฆาซึ่งมีมากเป็นอันดับสอง

สำหรับรายการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งออกอากาศมากเป็นอันดับรองลงมาอีก ได้แก่

สถานีไทยโทรทัศน์ช่อง ๔ ออกอากาศรายการกีฬา มากเป็นอันดับสาม

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และสถานีไทยโทรทัศน์สีช่อง ๓ (ข่าวค่ำของ ๒) ออกอากาศรายการข่าวต่าง ๆ มากเป็นอันดับสาม

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ (ข่าวค่ำของ ๘) ออกอากาศรายการคนตรีประเภทต่าง ๆ มากเป็นอันดับสาม

สำหรับรายการโทรทัศน์ที่สถานีต่าง ๆ มีออกอากาศน้อยที่สุด ได้แก่

สถานีไทยโทรทัศน์ช่อง ๔ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ออกอากาศรายการความรู้ทางวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกของ ๗ (ข่าวคำของ ๕) ออกอากาศรายการเผยแพร่ความรู้ขององค์การสถาบันการศึกษา และหน่วยราชการต่าง ๆ น้อยที่สุด

สถานีไทยโทรทัศน์สีของ ๓ (ข่าวคำของ ๒) ออกอากาศรายการสารคดี ละคร และนาฏคนตรีน้อยที่สุด

สำหรับรายการโทรทัศน์ที่สถานีบางสถานีไม่ได้จัดออกอากาศเลย ปรากฏว่า สถานีไทยโทรทัศน์ของ ๔ ไม่ได้จัดรายการบันเทิงที่ส่งเสริมความรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการ

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกของ ๗ ไม่ได้จัดรายการโทรทัศน์ศึกษาและรายการเด็ก

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกของ ๗ (ข่าวคำของ ๕) ไม่ได้จัดรายการสารคดี โทรทัศน์ศึกษา ขรรคมและศาสนา สุขภาพจิตและอนามัย ทายปัญหาและตอบปัญหา สตรี ภาษา และวรรณคดี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์และดนตรี ภาพยนตร์หรือละคร ที่ส่งเสริมความรู้ให้คติธรรม และรายการบันเทิงที่ส่งเสริมความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการ

สถานีไทยโทรทัศน์สีของ ๓ (ข่าวคำของ ๒) ไม่ได้จัดรายการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ข่าว โทรทัศน์ศึกษา ขรรคมและศาสนา สุขภาพจิตและอนามัย ทายปัญหาและตอบปัญหา สตรี เด็ก ภาษาและวรรณคดี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์และดนตรี และรายการภาพยนตร์หรือละครที่ส่งเสริมความรู้ และให้คติธรรม

ดังนั้นขอคนพบอีกอย่างหนึ่งที่ไค้กคือ สถานีประเภทโทรทัศน์สีทั้ง ๒ แห่ง คือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกของ ๗ (ข่าวคำของ ๕) และสถานีไทยโทรทัศน์สีของ ๓ (ข่าวคำของ ๒) จัดรายการอยู่ไม่แก่ประเภท และมีรายการที่ให้การศึกษาน้อยกว่าสถานีประเภทโทรทัศน์ข่าวคำ ซึ่งไค้แกสถานีไทยโทรทัศน์ของ ๔ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกของ ๗

จากผลของการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการชมรายการโทรทัศน์ของนิสิต สื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี สรุปผลไค้ดังนี้

เกี่ยวกับสถานีที่ชม นิสิตส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิง ชมรายการโทรทัศน์ที่บ้านตัวเองมากที่สุด รองลงมาทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ชมรายการโทรทัศน์สถานีที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส

มีนิติตายส่วนน้อยที่สุด ที่ชมรายการโทรทัศน์ในที่สาธารณะ สำหรับนิติตหญิงไม่มี
ผู้ใดที่เคยมารายการโทรทัศน์ในที่สาธารณะเลย

เกี่ยวกับการชมรายการ นิติตส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิง ชมรายการโทรทัศน์ทุกวัน
รองลงมา นิติตชายชมรายการสัปดาห์ละ ๔ - ๖ วัน นิติตหญิงชมรายการสัปดาห์ละ ๒ - ๓
วัน

มีนิติตชายส่วนน้อยที่สุดที่ชมรายการโทรทัศน์ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนนิติต
หญิงส่วนน้อยที่สุด ชมรายการโทรทัศน์สัปดาห์ละ ๑ วัน

เกี่ยวกับจำนวนเวลาที่ใช้ชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละวัน ทั้งนิติตชายและนิติต
หญิงส่วนมากที่สุดชมรายการโทรทัศน์วันละประมาณ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง รองลงมา นิติต
ชายใช้เวลาชมรายการโทรทัศน์วันละประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที นิติตหญิงใช้เวลาชมราย
การโทรทัศน์วันละประมาณ ๑ - ๒ ชั่วโมง และทั้งนิติตชายและนิติตหญิงส่วนน้อยที่สุดใช้
เวลาชมรายการโทรทัศน์วันละ ๓ ชั่วโมง ขึ้นไป

เกี่ยวกับการชมรายการโทรทัศน์ นิติตส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิง จะชมรายการ
โทรทัศน์เฉพาะที่ชอบ รองลงมา การชมรายการโทรทัศน์ นิติตชายชมรายการที่ให้ความรู้
และประโยชน์ นิติตหญิงชมรายการอะไรก็ได้

นิติตชายมีส่วนน้อยที่สุดเท่านั้น ที่ชมรายการที่ให้ความบันเทิง ส่วนนิติตหญิงมีส่วน
น้อยที่สุดเท่านั้น ที่ชมรายการที่ให้ความรู้และประโยชน์

สำหรับผลของการออกแบบสอบถาม เกี่ยวกับความสนใจในรายการโทรทัศน์
ของนิติตสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี สรุปผลได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่นิติตชายให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก คือ
รายการข่าวรอบโลก ซึ่งสนใจมากที่สุด รองลงไป ได้แก่ รายการวิเคราะห์ข่าว
ทางแดน สรุปข่าวโลกในรอบสัปดาห์ ภาพยนตร์ฝรั่ง และโฆษณาแบบเป็นตัวอักษรคำโฆษณา
ตามบนรายการขณะที่รายการกำลังดำเนินอยู่ โดยไม่ต้องหยุดพักการแสดง

สำหรับรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่นิติตหญิงให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก คือ
รายการสรุปข่าวโลกในรอบสัปดาห์ ซึ่งสนใจมากที่สุด รองลงไปได้แก่รายการภาพยนตร์ฝรั่ง

ชาวรอบโลก สัมมนานักสืบ ชาวพระราชกรณียกิจ โฆษณาแบบเป็นตัวอักษรคำโฆษณา
ทาบบนรายการขณะที่ยังรายการกำลังดำเนินอยู่ และดนตรีสากล

สำหรับรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่นิสิตชายให้ความสนใจในระดับปานกลาง คือ
รายการพบโลก ซึ่งให้ความสนใจมากที่สุด รองลงไปก็ไดแก่ รายการดนตรีไทยสากล
โทรทัศน์ภาพขาวตางประเทศ ชาวกีฬา ดนตรีสากล ชาวพระราชกรณียกิจ พบแขกผู้มีเกียรติ
ทองแดงระทิกใจ สองข้างทางรถไฟ มรดกของไทย รายงานข่าวจากสหรัฐ มวยเอก
ในรอบสัปดาห์ โลกของเรา มหาวิทยาลัยทางอากาศ ดร.อุทิศ และดนตรีไทย สัมมนา
นักสืบ โลกวิทยาศาสตร์ ฟุตบอลคารา ชาววิทยาศาสตร์และบาสเกตบอลดลุมโลก

ส่วนรายการที่นิสิตชายให้ความสนใจในระดับปานกลางอันค้ำท้าย ๆ ก็ไดแก่
รายการมวยทะเล เกมตะลุมบอน พระธรรมเทศนา สอนภาษาอังกฤษของวอลเตอร์
แอนคอนัน และรายการชมทางฟ้าบนเทิง ซึ่งอยู่อันค้ำสุดท้าย

สำหรับรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่นิสิตหญิงให้ความสนใจในระดับปานกลาง คือ
รายการทองแดงระทิกใจ ซึ่งให้ความสนใจมากที่สุด รองลงไปก็ไดแก่ รายการดนตรีไทย
สากล โฆษณาเป็นภาพยนตร์สั้น ๆ ประกอบเสียงดนตรีและเสียงพูดโฆษณา รายงานข่าว
จากสหรัฐ ปัญหาชิงหลัก โทรภาพขาวตางประเทศ วิเคราะห์ขาวตางแดน มรดกของ
ไทย มหาวิทยาลัยทางอากาศ สองข้างทางรถไฟ พบโลก นิตยสาร ๕ นาที พบแขก
ผู้มีเกียรติ ละครพูดแสดงตอนเคี้ยวจอบ ชาวบนเทิง โลกของเรา ข่าวของทางราชการ
แข่งขันตอบปัญหาของการรถไฟ

ส่วนรายการที่นิสิตหญิงให้ความสนใจในระดับปานกลางอันค้ำท้าย ๆ ไดแก่
รายการแพ้นัทรธา ชมทางฟ้าบนเทิง นาที่ทอง วรรณศิลป์ปริทรรศน์ และภาพยนตร์
ไทย ซึ่งอยู่อันค้ำสุดท้าย

สำหรับรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่นิสิตชายให้ความสนใจในระดับน้อย คือ
รายการบันไดคารา รองลงมาได้แก่ รายการวรรณศิลป์ปริทรรศน์ ละครสั้นคณะเขนย-
รวิศา ภาพยนตร์จีน เสนาปริทรรศน์ ท.บ. พุทธประทีป นักแสดงรุ่นเยาว์ กีฬาสาธิต
ภาพยนตร์ชุด "วิถีชีวิต" ดนตรีเยาวชน โฆษณาแบบใช้โฆษก โฆษณาเป็นรายการสด
ภาพยนตร์ไทย พอพทอป

ส่วนรายการที่สนใจน้อยในอันดับท้าย ๆ ได้แก่รายการกุลสตรี ผู้หญิงเชิงทางนี้
สังสรรค์สโมสร และนาฏกนตรีเรื่องยาวแสดงหลายตอนจบ ซึ่งนิสิตชายสนใจน้อยที่สุด

สำหรับรายการต่าง ๆ ที่นิสิตหญิงให้ความสนใจอยู่ในระดับน้อย คือ รายการกนตรี
ไทย สมาคมภาษาและหนังสือ กุลสตรี ผู้หญิงเชิงทางนี้ สารานุกรมทางอากาศ ละครพูด
เรื่องยาวแสดงหลายตอนจบ กนตรีลูกทุ่ง จิตวิทยา สอนภาษาอังกฤษของวอลเตอร์ แอน
คอนัน มวยทะเล ภาพยนตร์ญี่ปุ่น แมมบาน มวยปล้ำ ฟุตบอลการา

ส่วนรายการที่สนใจในอันดับท้าย ๆ ได้แก่รายการ นาฏกนตรีแสดงตอนเกี่ยวจบการ
ถ่ายทอชกมวยของเวที่ราชดำเนินและเวที่ลุมพินี และนาฏกนตรีเรื่องยาวแสดงหลายตอนจบ
จากผลของการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์ของรายการ
ต่าง ๆ

ความคิดเห็นของนิสิตชายเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับมาก
นิสิตชายคิดว่ารายการข่าวใหญ่ประโยชน์ในความรู้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ มากที่สุด ราย
การที่ใหญ่ประโยชน์รอง ๆ ต่อมาก็ได้แก่รายการสารคดีใหญ่ประโยชน์ในความรู้รอบตัว รายการ
ภาพยนตร์บันเทิงใหญ่ประโยชน์ในความรู้สนุกสนานเพลิดเพลิน และรายการที่ใหญ่ประโยชน์น้อย
ที่สุด คือรายการความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใหญ่ประโยชน์ในด้านทราบถึงความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ

ความคิดเห็นของนิสิตหญิงเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับมาก
นิสิตหญิงคิดว่ารายการกนตรีมีประโยชน์ในด้านให้ความสนุกเพลิดเพลินมากที่สุด ราย
การที่ใหญ่ประโยชน์รอง ๆ ลงมาคือ รายการสารคดีใหญ่ประโยชน์ทางด้านความรู้รอบตัว รายการ
ข่าวใหญ่ประโยชน์ทำให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รายการภาพยนตร์บันเทิงใหญ่ประโยชน์ทางให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และรายการที่นิสิตหญิงคิดว่าใหญ่ประโยชน์น้อยที่สุด คือรายการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับประโยชน์ในด้านทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ

ความคิดเห็นของนิสิตชายเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับปานกลาง
นิสิตชายคิดว่ารายการภาษาและวรรณคดีใหญ่ประโยชน์ในด้านส่งเสริมความรู้และ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและนิสิต ในการเรียนวิชาต่าง ๆ มากที่สุด รายการที่ใหญ่ประ-
โยชน์รองลงมาได้แก่ ภาพยนตร์บันเทิง ใหญ่ประโยชน์ในด้านชุมนุมได้พักผ่อนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ รายการภาษาและวรรณคดี ใหญ่ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับภาษา ราย
การเล็กใหญ่ประโยชน์ ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาในด้านความคิดและจิตใจ รวมทั้งมีความรู้มากขึ้น

รายการศิลปะและดนตรีให้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รายการที่ให้ประโยชน์น้อยที่สุด คือรายการกีฬา เกี่ยวกับการให้ประโยชน์ในการเรียนวิชาพลศึกษา

ความคิดเห็นของนิสิตหญิงเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับปานกลาง

นิสิตหญิงคิดว่า รายการข่าวมีประโยชน์ในด้านทราบและเห็นสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนรายการที่ให้ประโยชน์รอง ๆ ได้แก่ รายการดนตรี ซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำให้ผู้ชมได้พักผ่อนคลายเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รายการโทรทัศน์ศึกษาให้ประโยชน์ในด้านขยายประสบการณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ รายการโฆษณาให้ประโยชน์ในด้านทำให้รู้จักสินค้าต่าง ๆ ดีขึ้น รายการภาษาและวรรณคดี มีประโยชน์ให้ความรู้ด้านวรรณคดีต่าง ๆ และประโยชน์รองลงมาของรายการนี้ ยังให้ความรอบรู้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย นิสิตหญิงคิดว่า รายการโทรทัศน์ที่ให้ประโยชน์น้อยที่สุด คือ รายการธรรมและศาสนา ในด้านที่ทำให้ประโยชน์ทำให้เกิดเลื่อมใส และศรัทธาในศาสนามากขึ้น

ความคิดเห็นของนิสิตชายเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับน้อย นิสิตชายคิดว่ารายการเผยแพร่ความรู้ ขององค์การสถาบันการศึกษา และหน่วยรายการต่าง ๆ ให้ประโยชน์ทำให้มีความรู้กว้างขวางมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด และประโยชน์รองลงมาของรายการนี้ ยังช่วยในด้านการประกอบอาชีพอีกด้วย สำหรับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับรอง ๆ ลงมาได้แก่รายการสุขภาพจิตและอนามัย ซึ่งมีประโยชน์ในด้านทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น รายการภาพยนตร์หรือละครที่ส่งเสริมความรู้ให้คติธรรม มีประโยชน์ทำให้ประพฤตินเป็นพลเมืองดี รายการที่ให้ประโยชน์ในอันดับท้าย ๆ ได้แก่รายการโฆษณา ซึ่งให้ประโยชน์ทำให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่ดี ราคาถูก และรายการละคร ซึ่งนิสิตคิดว่ามีประโยชน์น้อยที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการจักฉากแสดงและการให้แสง

ความคิดเห็นของนิสิตหญิงเกี่ยวกับประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ในระดับน้อย นิสิตคิดว่ารายการโฆษณา ให้ประโยชน์ในด้านผู้ซื้อได้สินค้าที่ดีราคาถูกมากที่สุด ส่วนรายการที่ให้ประโยชน์รอง ๆ ลงมา ได้แก่รายการโทรทัศน์ศึกษา ซึ่งมีประโยชน์ทำให้

การเรียนการสอนดีขึ้น รายการเผยแพร่ความรู้ขององค์กร สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพ รายการที่ให้ประโยชน์ในอันดับทุกข์ ๆ ได้แก่รายการสุขภาพจิตและอนามัย ซึ่งให้ประโยชน์ทำให้การเรียนหนังสือดีขึ้น และรายการกีฬาซึ่งมีประโยชน์น้อยที่สุด ในด้านที่ว่าจะทำให้จิตใจเข้มแข็ง รู้จักให้อภัยผู้อื่น

จากผลของการออกแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในเรื่องจำนวนเวลาออกอากาศ

สำหรับรายการที่ให้ความรู้และการศึกษา

นิสิตชายส่วนใหญ่คิดว่า เวลาที่ใช้ออกอากาศรายการข่าวพระราชกรณียกิจพอดีแล้ว รองลงมานิสิตชายคิดว่า เวลาที่ใช้ออกอากาศรายการธรรมและศาสนา พอดีแล้วเช่นกัน ในเรื่องควรเพิ่มเวลาออกอากาศรายการอะไรบางนั้น

มีนิสิตชายส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่มเวลาออกอากาศรายการข่าวรอบโลก รองลงมาคิดว่าควรเพิ่มเวลาออกอากาศรายการโทรภาพข่าวต่างประเทศ

ในเรื่องเกี่ยวกับว่าควรลดเวลาออกอากาศรายการอะไรบาง ปรากฏว่ามีนิสิตชายน้อยที่สุด ที่คิดว่าควรลดเวลาออกอากาศรายการวิเคราะห์ หรือวิจารณ์ข่าว และไม่มีนิสิตคนใดเลยคิดเห็นว่าควรลดเวลาออกอากาศ รายการข่าวรอบโลก

นิสิตหญิงส่วนใหญ่มีความคิดว่า เวลาที่ใช้ออกอากาศรายการธรรมและศาสนา พอดีแล้ว รองลงมามีนิสิตหญิงคิดว่า เวลาที่ใช้ออกอากาศรายการสตรีและแม่บ้าน พอดีแล้ว

นอกจากนี้ นิสิตหญิงส่วนใหญ่มีความคิดว่าควรเพิ่มเวลาออกอากาศรายการข่าวรอบโลก และรองลงมามีนิสิตหญิงคิดว่าควรเพิ่มเวลาออกอากาศรายการสรุปข่าวรอบโลก และมีนิสิตหญิงน้อยที่สุดคิดว่าควรเพิ่มรายการสตรีและแม่บ้าน

ส่วนเวลาของรายการออกอากาศที่ควรลดนั้น นิสิตหญิงเห็นว่า ควรลดเวลาออกอากาศ รายการบันเทิงที่ส่งเสริมความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการ และไม่มีนิสิตหญิงเลยที่เห็นว่า ควรลดเวลาออกอากาศรายการข่าวรอบโลก

สำหรับรายการให้ความบันเทิง

นิสิตชายส่วนใหญ่เห็นว่า เวลาที่ใช้ออกอากาศรายการดนตรีไทยสากล พอดีแล้ว

รองลงมานิสิตชายเห็นว่า เวลาออกอากาศรายการคนตรีไทย และคนตรีสากล พอได้แล้ว
เช่นกัน

ส่วนเรื่องเพิ่มเวลาออกอากาศอะไรบางอย่างนั้น นิสิตชายส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่ม
เวลาออกอากาศภาพยนตร์ฝรั่ง

สำหรับเรื่องลดเวลาออกอากาศรายการอะไรบางอย่าง นิสิตชายส่วนใหญ่ มีความ
คิดว่าควรลดเวลาออกอากาศภาพยนตร์ญี่ปุ่น

นิสิตหญิงส่วนใหญ่ คิดเห็นว่าเวลา ออกอากาศรายการละครพูด และคนตรีไทย
สากล พอได้แล้ว รองลงมานิสิตหญิงเห็นว่าเวลาที่ให้ออกอากาศรายการคนตรีสากล พอได้แล้ว

ส่วนเรื่องควรเพิ่มเวลาออกอากาศอะไรบางอย่างนั้น นิสิตหญิงส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่ม
เวลาออกอากาศรายการคนตรีไทย

สำหรับเวลาของรายการที่ควรลดนั้น นิสิตหญิงส่วนใหญ่ คิดเห็นว่าควรลดภาพยนตร์
ญี่ปุ่นลง

สำหรับรายการคานโชมฆา

นิสิตชายส่วนใหญ่เห็นว่าเวลาที่ออกอากาศรายการโชมฆาแบบ เป็นภาพยนตร์สั้น ๆ
ประกอบเสียงคนตรี และเสียงพูดโชมฆา พอได้แล้ว

รายการที่ควรเพิ่มเวลานั้นนิสิตชายส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่มเวลาออกอากาศราย
การโชมฆาแบบเป็นตัวอักษรคำโชมฆาทาบบนรายการขณะที่รายการดำเนินอยู่ โดยไม่ต้อง
หยุดพักการแสดง

ส่วนเวลาออกอากาศที่ควรลดนั้น นิสิตส่วนใหญ่มีความคิดว่าควรลดรายการโชมฆา
แบบใช้โชมโก โชมฆาเป็นรายการสด

นิสิตหญิงส่วนใหญ่เห็นว่า เวลาที่ให้ออกอากาศรายการโชมฆาแบบ เป็นภาพยนตร์
สั้น ๆ ประกอบเสียงคนตรีและเสียงพูดโชมฆา พอได้แล้ว

รายการที่ควรเพิ่มเวลาออกอากาศ นิสิตหญิงส่วนใหญ่ คิดว่าควรเพิ่มเวลาออก
อากาศรายการโชมฆาแบบ เป็นตัวอักษรคำโชมฆาทาบบนรายการขณะที่รายการกำลังดำเนิน
อยู่ โดยไม่ต้องหยุดพักการแสดง

ส่วนเวลาของรายการออกอากาศที่ควรลดนั้น นิสิตหญิงส่วนใหญ่คิดว่า ควรลดรายการโฆษณาแบบใช้โฆษณาเป็นรายการสด

จากผลของการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะของนิสิตสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์

นิสิตชายส่วนมาก ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมควบคุมนโยบาย และการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ขึ้นเป็นแบบควบคุมกันเอง ข้อเสนอแนะรองลงมาได้แก่ให้ลงโทษสถานีโทรทัศน์ที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอย่างเด็ดขาด เช่น การแพร่ภาพรายการที่เสื่อมเสียศีลปวัณธรรมอันดีของไทย ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้มีอยู่ในระดับมาก

ส่วนข้อเสนอแนะที่นิสิตชายเห็นด้วยในระดับปานกลางก็คือ การให้หน่วยงานของรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่กำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานีทุกแห่งในประเทศ

นิสิตหญิงส่วนมาก ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ลงโทษสถานีโทรทัศน์ที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอย่างเด็ดขาด เช่น การแพร่ภาพรายการที่เสื่อมเสียศีลปวัณธรรมอันดีของไทย ข้อเสนอแนะรองลงมาได้แก่ ให้สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมควบคุมนโยบาย และการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ขึ้นเป็นแบบควบคุมกันเอง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้มีอยู่ในระดับมาก

ส่วนข้อเสนอแนะที่นิสิตหญิงเห็นด้วยในระดับปานกลางก็คือ ให้หน่วยงานของรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่กำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งในประเทศ

ข้อเสนอแนะด้านรายการต่าง ๆ

นิสิตชายส่วนมาก ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการวิจัยด้านโทรทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อนำผลการวิจัยต่าง ๆ นั้น มาพิจารณาเป็นแนวทางปรับปรุงรายการโทรทัศน์ให้มีความค้ำต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะรองลงมาได้แก่ ส่งเสริมการถ่ายทอด

รายการสดที่เป็นรายการสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบ ควรส่งเสริมความรู้เจ้าหน้าที่
จัดรายการ จัดเวลาออกอากาศให้เหมาะสมสำหรับประเภทผู้ชม รักษามาตรฐานการจัด
รายการให้เป็นไปตามที่กฎข้อบังคับของสถานีโทรทัศน์ หรือสมาคมฯ วางไว้ ควรมีการกลั่น
กรองเลือกเฟ้นผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผลิตรายการ หรือจัดรายการ ซึ่งขอเสนอแนะเหล่านี้มีอยู่
ในระดั้มาก

นิสิตหญิงส่วนมาก ได้เสนอแนะว่า ให้ส่งเสริมการถ่ายทอดรายการสดที่เป็นราย
การสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบมากที่สุด ขอเสนอแนะในอันดับรองลงมาได้แก่ จัด
เวลาออกอากาศให้เหมาะสมสำหรับประเภทผู้ฟัง ให้สถาบันการศึกษาสื่อสารมวลชน หรือ
โสตทัศนศึกษา ส่งเสริมในการผลิตนักจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
โดยบรรจุวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การเขียนสคริปต์บทเรียนเข้าไว้ใน
หลักสูตร ส่งเสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดรายการ มีการกลั่นกรองเลือกเฟ้นผู้ที่จะมาทำหน้าที่
ผลิตรายการและจัดรายการทางโทรทัศน์ ส่งเสริมการวิจัยด้านโทรทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น
เพื่อนำผลมาเป็นแนวทางการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ขอเสนอแนะเหล่านี้มีอยู่ในระดั้มาก

ขอเสนอแนะที่นิสิตชายและหญิงเห็นด้วยในระดั้มปานกลาง คือ เรื่องขอความ
ช่วยเหลือจากเอกชนทั้งในด้านการเงิน และความร่วมมือต่าง ๆ

ขอเสนอแนะด้านโฆษณา

นิสิตชายส่วนมากเห็นว่า ควรห้ามโฆษณาในทำนองเจี๊ยงชวน หรือส่งเสริมการ
เสี่ยงโชค ที่มีลักษณะเป็นการพนัน มากที่สุด ขอเสนอแนะรองลงมาคือ ควรห้ามโฆษณา
สินค้าบางชนิด เช่น อาวุธต่าง ๆ สุราของมีนเมา ยาปลุกเซกส์ ฯลฯ ควรห้ามโฆษณาที่
เกินความจริง ทำให้คนหลงเชื่อ งมงาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยทั่วไป การโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็น คำพูด ท่าทาง ภาพนิ่ง หรือภาพยนตร์ ควรมีศิลปการทำขึ้นอย่างปราณีต ขอ
เสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่ในระดั้มาก

นิสิตหญิงส่วนมากเสนอแนะว่า ควรห้ามโฆษณาที่เกินความจริง ทำให้คนหลงเชื่อ
งมงาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยทั่วไป มากที่สุด ขอเสนอแนะในอันดับรอง ๆ ก็คือ

ควรห้ามโฆษณาสินค้าบางชนิด เช่น อารูธต่าง ๆ สุราของมีนเมา ยาปลูกเชกส์ ฯลฯ
ควรห้ามโฆษณาในทำนองเชิญชวน หรือส่งเสริมการเสี่ยงโชคที่มีลักษณะเป็นการพนัน การ
โฆษณาไม่ว่าจะเป็นคำพูด ทาทาง ภาพนิ่ง หรือภาพยนตร์ ควรมีศิลปการทำขึ้นอย่างปราณีต
พิถีพิถัน ขอเสนอแนะเหล่านี้นี้สัปดาห์หนึ่งเห็นควยในระดับมาก

ขอเสนอแนะที่นิตยสารและหนังสือเห็นควยในระดับปานกลาง คือ ควรไม่มี
รายการโฆษณาเลย หรือมีก็เล็กน้อย โดยเปลี่ยนให้รัฐเรียกเก็บภาษีเครื่องรับจากผู้ที่มีเครื่อง
รับโทรทัศน์ทุกคน



ขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับโทรทัศน์
โดยเฉพาะด้านการจัดรายการโทรทัศน์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของทางสถานี
โทรทัศน์หลายแห่ง โดยใช้วิธีสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางสถานี การขอเข้าชมกิจการต่าง ๆ
ของทางสถานี รวมทั้งการศึกษาลงการวิจัยค่านโทรทัศน์ที่แล้ว ๆ มา ประกอบกับการ
พิจารณาผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้เห็นขอบกพร่องต่าง ๆ ที่สมควรจะแก้ไข และ
ดำเนินการให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงรายการโทรทัศน์ของสถานีต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งวิธีดำเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้อง
อาศัยบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน คือ

๑. รัฐบาล
๒. สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ
๓. สถาบันการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน และโศกทัศน์ศึกษา
๔. ผู้ชมโดยเฉพาะนิตยสารสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี

ขอเสนอแนะต่อรัฐบาล

๑. รัฐบาลเมื่อออกกฎระเบียบและข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมและกำหนด
นโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์แล้ว ควรจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรม
การ หรือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขึ้น เพื่อดูแลและควบคุมการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐได้ตั้งไว้ และควรให้อำนาจคณะกรรมการชุดนั้น ๆ ในการวางลวดลายตกแต่ง หรือลงโทษได้อย่างเฉียบขาด เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่สถานีโทรทัศน์อื่น ๆ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ ควรจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด้วยกัน คือ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนในคณะ หรือแผนกวิชาสื่อสารมวลชน หรือโสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ทุกแห่ง

๒. รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในด้านการเงิน แก่สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยถือว่ากิจการสื่อสารมวลชนประเภทนี้เป็นบริการสาธารณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของรัฐ ที่จะให้แก่ประชาชน

๓. เพิ่มความช่วยเหลือด้านงบประมาณ แก่สถาบันการศึกษาที่จัดสอนวิชาสื่อสารมวลชน และโสตทัศนศึกษา เพื่อให้จัดหาอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านโทรทัศน์มาสอนมากขึ้น รวมทั้งเพื่อการจัดหาซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับประกอบการสอนของอาจารย์ และการฝึกหัดของนิสิตให้มากขึ้น เช่น การจัดหาซื้อเครื่องบันทึกภาพ (Vedio tape) และกล่องโทรทัศน์ เป็นต้น

๔. รัฐบาลควรขยายงานโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านโทรทัศน์ให้มากขึ้น เช่น จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดรายการ การเขียนบทโทรทัศน์ และการฝึกการแสดงต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๓ - ๖ ครั้ง

๕. รัฐบาลควรมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านโทรทัศน์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการโทรทัศน์ของสถานีต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อดูปริมาณเวลาออกอากาศของรายการแต่ละประเภท โดยเฉพาะด้านการศึกษา กับด้านบันเทิงว่าได้สัดส่วนกันหรือไม่ และทำการประเมินผลเสนอให้รัฐบาลทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง

ขอเสนอแนะแก่สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ

๑. สถานีโทรทัศน์ควรจัดรายการที่ให้ความรู้ และการศึกษามากขึ้น โดยลดจำนวนรายการประเภทภาพยนตร์บันเทิงลง

๒. ควรจะลดจำนวนโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาแทรกระหว่างรายการ ควรจะให้น้อยลงโดยเปลี่ยนมาเป็นโฆษณาก่อนเริ่มรายการ หรือหลังรายการจบแล้ว หรือ อาจจะเปลี่ยนวิธีการโฆษณามาเป็นแบบใช้ตัวอักษรตามบนรายการขณะที่รายการกำลังดำเนิน อยู่ โดยไม่ต้องหยุดพักการแสดงให้มากขึ้น เพราะไม่เป็นการขัดจังหวะการชมของผู้ชม ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมมากขึ้น เพราะในขณะนั้นผู้ชม ก็กำลังมองดูที่รายการนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นแบบหยุดการแสดงและมีโฆษณาแทรกเรื่อย ๆ ผู้ชมอาจเบื่อหน่ายไม่สนใจ เวลาหยุดโฆษณาอาจจะหันไปทำธุระอย่างอื่น ๆ แทน ทำให้การ โฆษณานั้นเสียผลประโยชน์ไปด้วย เพราะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชม

๓. สถานีควรจัดรายการเป็นช่วง ๆ ให้เหมาะสมกับประเภทผู้ชม เช่น จัด รายการเด็ก หรือรายการที่ให้การศึกษาไว้ในตอนเย็น หรือหัวค่ำ ส่วนรายการภาพยนตร์ มันเทิงที่หนักไปในด้านอาชญากรรมต่าง ๆ ให้จัดไว้ในภาคดึก

๔. สถานีต่าง ๆ ควรจัดรายการละครหรือภาพยนตร์มันเทิงที่สอดแทรกความรู้ และให้คติธรรมให้มากขึ้น เพราะจะได้รับความสนใจจากเด็ก และผู้ชมวัยอื่น ๆ ได้มากกว่าใช้วิธีการให้คนมาพูด หรือสอนให้ฟัง แต่มีข้อที่ควรระวังสำหรับผู้สร้างละครหรือภาพยนตร์ประเภทนี้อยู่บางอย่างคือ อย่าสร้างแบบถูกผู้ชม หรือสอนผู้ชมจนมากเกินไป เพราะ อาจจะทำให้ผู้ชมเกิดความรังเกียจรายการขึ้นมากได้ อีกประการหนึ่งการสร้างเนื้อเรื่อง แบบมือกึ่งนิทานเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจทำให้เด็กเกิดความเข้าใจผิด ๆ ได้ ซึ่งจะต้องระวัง ให้มาก

๕. การเลือกผู้เข้าทำงานแต่ละฝ่ายของทางสถานีโทรทัศน์ โดยเฉพาะฝ่าย รายการ ควรจะมีมาตรการ กำหนดวิธีการรับเข้าทำงาน คือจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยปฏิบัติเหมือนกันทุกสถานี และคัดระบบพวกฟองออกไปให้หมด เชื่อว่าจะทำให้สถานีต่าง ๆ ไคลนทิด และมีความสามารถเข้าทำงานกับทางสถานีมากขึ้น นอกจากนี้ การรับคนเข้าทำงานบางฝ่ายควรจะได้อำนาจคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ทำงานไว้ด้วย เช่น ฝ่ายช่าง หรือฝ่ายรายการ เป็นต้น

๖. ควรจัดให้มีการถ่ายทอดสดรายการนอกสถานที่มากขึ้น โดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความสนใจของผู้ชม และประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับเป็นสำคัญ

๗. ควรจะกวัดข้นเกี่ยวกับโฆษกของทางสถานี ในเรื่องภาษาที่ใช้ และการแสดงต่าง ๆ ที่จัดออกอากาศ โดยพิจารณาถึงเรื่องผู้แสดง การแต่งกาย และคำพูดต่าง ๆ และถ้าเป็นไปได้ รายการที่จะออกอากาศต่าง ๆ ของสถานี ควรจะบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกภาพก่อนทุกรายการ เพื่อตัดปัญหาการแสดงบางอย่างที่อาจเกิดผิดพลาดขึ้นได้ และจะแก้ไขได้ทันที

๘. การจัดทำข่าวภายในประเทศ ควรจะหาข่าวที่มีสาระสำคัญมาเสนอให้มากขึ้น เพราะเหตุที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ข่าวในประเทศส่วนมาก เป็นข่าวที่ไม่น่าสนใจหรือส่งเสริมความรูแก่ผู้ชมเลย เช่น ขาวนายกรัฐมนตรีไปยกข้อฟ้า หรือแจกประกาศนียบัตร เป็นต้น

ขอเสนอแนะแก่สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน และโสตทัศนศึกษา

๑. ควรจะจัดหลักสูตรสอนเกี่ยวกับวิชาทางโทรทัศน์ให้มากขึ้น เช่น วิชาการจัดรายการโทรทัศน์ การศึกษา การเขียนบทโทรทัศน์ และการใช้อุปกรณ์โทรทัศน์ นอกจากนี้ ควรจะมีการสอนภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอนภาคทฤษฎีทุกวิชาด้วย

๒. ควรจัดสร้างห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกหัดใช้เครื่องมือต่าง ๆ ขึ้น เช่น การใช้เครื่องบันทึกภาพและกล้องโทรทัศน์ นอกจากนี้ควรจะให้ฝึกหัดการจัดรายการขึ้นจริง ๆ และโครงการทอ ๆ ไปควรจัดให้มีการแพร่ภาพรายการที่ฝึกหัดจัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยในระบบโทรทัศน์วงจรปิด และอาจจะขยายการส่งภาพไปยังมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งโครงการนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนั่นเอง

๓. ควรจัดเวลาสอนเกี่ยวกับวิชาการจัดรายการโทรทัศน์การศึกษา ไว้ในช่วง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพราะในขณะนี้ ทางเทศบาลนครกรุงเทพฯ (เดิม) จัดรายการโทรทัศน์ศึกษาขึ้นทางสถานีไทยโทรทัศน์ช่อง ๔ ซึ่งการสอนบางครั้ง อาจารย์ผู้สอนอาจจะหาเครื่องรับมาเปิดรายการให้ฝึกหัดชม เพื่อทำการวิจารณ์หรือคิดมประกอบการเรียนในวิชาดังกล่าวด้วย

๔. ควรจัดให้มีการติดต่อและร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและ
โสตทัศนศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องหลักสูตรการศึกษาคำนโทรทัศน์ หรือ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างกัน เป็นต้น

ขอเสนอแนะสำหรับผู้ชมโดยเฉพาะนิสิตสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี

นิสิตควรมีความสนใจเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ทุกแห่งให้มากขึ้น และอาจจะเขียนเป็นข้อวิจารณ์ตีพิมพ์เป็นบางเรื่องส่งไปลงหนังสือพิมพ์
หรือส่งไปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานีโทรทัศน์นั้น ๆ ใ้รับทราบความคิดเห็น ซึ่งอาจ
จะเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงข้อบกพร่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้น